



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 21 กันยายน 2562

เรื่อง

1. คอลัมน์: ข่าวสั้น: ร้องสอบ 'ธรรมนัส' ถือหุ้น 3 บริษัทสื่อ
2. คอลัมน์: ข่าวสั้น: จีนแบนเนื้อหมูจากเกาหลีใต้
3. คอลัมน์: ชั้น 5 ประชาชาติ: โรค ASF หมู-คนกินไม่ตาย ผู้เลี้ยงรายย่อยล้มสลาย
4. อ.ส.ค.รณรงค์กระตุ้นผู้บริโภคดื่มนม วันดื่มนมโลก (World Milk Day)...
5. เกษตรออนไลน์ รวยได้ ง่ายนิดเดียว!
6. จีนเปิดประมูลเนื้อหมูสำรอง
7. ไล่ไหม้ไลน์ ใครขวางแบน 3 สารพิษ
8. 'อนุทิน'เร่งหาข้อสรุปแบน3สาร
9. 'หมอหนู'ลุยไล่3สารพิษ60วันจบ

สื่อ

- ไทยโพสต์
ไทยโพสต์
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สยามธุรกิจ
แนวหน้า
ผู้จัดการสุดสัปดาห์
มติชน
ข่าวสด



ร้องสอบ 'ธรรมนัส' ถือหุ้น 3 บริษัทสื่อ

แจ้งวัฒนะ ● ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ เข้ายื่นคำร้องต่อ กกต. ขอให้ตรวจสอบ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ส.เขต 1 จ.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามเข้าข่ายขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (3) ประกอบมาตรา 101 (6) หรือไม่ โดยนายเรืองไกรกล่าวว่า ได้ตรวจสอบการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ของ ร.อ.ธรรมนัส แล้ว พบว่าได้แสดงรายการว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นจาก 5 บริษัทคือ บริษัท โกลเบิล ทราเวล เอเจนซี จำกัด, บริษัท สิทธิอาโป จำกัด และบริษัท ธรรมนัส พัทยา การ์ด (2009) จำกัด ในช่วงเดือน เม.ย. 62 หลังการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. รวมทั้งเมื่อตรวจสอบวัตถุประสงค์การจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก็พบว่าทั้ง 3 บริษัท มีการระบุวัตถุประสงค์การประกอบกิจการบริษัทไว้เหมือนกันในข้อ 11 กรณีของ ร.อ.ธรรมนัส แม้ว่าจะลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน 3 บริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการเช่นเดียวกับที่ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณาวินิจฉัยกรณี ส.ส.ถูกร้องว่าถือนหุ้นสื่อเข้าข่ายพ้นจากตำแหน่ง แต่ก็เป็นการลาออกหลังการรับสมัคร ส.ส.วันที่ 4-8 ก.พ.62 และหลังการเลือกตั้ง 24 มี.ค. ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (3) กำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครลงรับเลือกตั้ง ส.ส.ไว้ว่าห้ามเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจสื่อ



จีนแบนเนื้อหมูจากเกาหลีใต้

ปักกิ่ง • ทาการจีนมีคำสั่งห้ามนำเข้าเนื้อหมูจากเกาหลีใต้ หลังจากในสัปดาห์นี้กระทรวงเกษตรเกาหลีใต้ยืนยันพบหมูติดโรคคอตีบหรือแอฟริกาในสุกรเคสแรกที่ฟาร์มในเมืองพาจู ใกล้ชายแดนเกาหลีเหนือ และฆ่าหมู 3,950 ตัวในฟาร์ม 3 แห่งในเมืองนี้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคนี้ ซึ่งหมูที่ติดโรคนี้นั้นส่วนใหญ่จะตาย โดยยังไม่มียุคขึ้นป้องกันและไม่มีวิธีรักษาโรค สำนักบริหารศุลกากรจีนเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะเข้มงวดการกักกันสัตว์ ทั้งสินค้าที่ขนส่งทางเรือและกระเป่าผู้โดยสารของเครื่องบินจากเกาหลีใต้ ถ้าพบนำเข้าหมูผิดกฎหมายจะยึดมาทำลาย การระบาดของโรคคอตีบหรือแอฟริกาในสุกรส่งผลให้ราคาเนื้อหมูในจีนเพิ่มถึง 50% เมื่อปีที่แล้ว ทำให้จีนต้องออกมาตรการแก้ปัญหาหลายอย่างรวมถึงยกเลิกเก็บภาษีเนื้อหมูนำเข้าจากสหรัฐ และเมื่อวันพฤหัสบดีประมูลเนื้อหมู 10,000 ตันที่เก็บสงวนไว้

โรค ASF หมู-คนกินไม่ตาย ผู้เลี้ยงรายย่อยล้มสลาย

ชั้น 5 ประชาชาติ

กฤษฎา โพธิ์ชัย

กำกลางความอึมครึมของข่าว “โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร” (African Swine Fever หรือ ASF) ในพื้นที่เสี่ยงสูงจังหวัดเชียงราย กว่า 1 เดือนที่ผ่านมา

แม้กรมปศุสัตว์ออกมาย้ำทุกวันว่า “ประเทศไทยยังไม่มีการระบาดของโรค ASF” ที่สำคัญ “ไม่ติดต่อกับคนสามารถกินหมูได้ตามปกติ”

แต่การที่กรมปศุสัตว์ได้ยกระดับการประกาศเป็น “พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ” ขยายวงกว้างจาก 3 อำเภอ บริเวณที่อยู่ติด “แม่น้ำรวก” คือ แม่สาย, เชียงแสน และเวียงแก่น หลังจากที่ชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาพบการระบาดของโรค ASF และมีการทิ้งหมูที่ตายลงในแม่น้ำรวก บริเวณท่าขี้เหล็ก ฝั่งตรงข้าม อ.แม่สายของไทย ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2562

และล่าสุดได้ขีดแนวกันชน (buffer zone) รัศมี 3-5 กม. เพิ่มอีก 5 อำเภอ คือ อ.แม่ฟ้าหลวง, แม่จัน, เชียงของ, ดอยหลวง และเวียงเชียงรุ้ง

พร้อมสั่ง “กำจัดหมูของผู้เลี้ยงรายย่อย” ในตะเข็บชายแดนที่มีการตายผิดปกติ และที่ยังไม่มีโอกาสป่วยตาย แต่อยู่ในวงรัศมีไปแล้วกว่า 3,000 ตัว เนื่องจากผู้เลี้ยงรายย่อยตามตะเข็บชายแดนส่วนใหญ่สูบน้ำจากแม่น้ำรวกขึ้นมาให้ใช้ จึงทำให้เกิดความเสี่ยงสูง

ขณะเดียวกัน มีแผนให้ฉีดหมูกินกันเองในจังหวัดเชียงราย ที่มีประมาณ 169,216 ตัว จากฟาร์มหมูทั้งหมด 7,600 แห่ง ให้หมดไปโดยเร็ว และห้ามเคลื่อนย้ายหมูไปสู่จังหวัดอื่นอย่างเด็ดขาด

การ “สั่งกำจัด” หมูจากเกษตรกรรายย่อยนั้น “กรมปศุสัตว์” ไม่มีงบประมาณมาจ่ายค่าชดเชยให้ เพราะแหล่งข่าววงในกระซิบว่ากรมปศุสัตว์พยายามขงเรื่องขอขบประมาณขึ้นไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปีมะโว้ แต่ “ตันเรื่อง” ไม่รู้ถูก “ชุดหลุมฝังกลบ” วัตรงไหน ทำให้เรื่องของบฯยังไม่ถูกขงเข้าคณะรัฐมนตรี

ทั้งที่สมัย “กฤษฎา บุญราช” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในรัฐบาลชุดก่อนได้ขงเรื่องให้ “กรม.มีมติเห็นชอบ” แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรของประเทศไทย เป็น “วาระแห่งชาติ” ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร มูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาท

ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 4 เดือนแล้ว กับคำว่า “วาระแห่งชาติ” ยังถูกลอยเคว้งกว้าง ทั้งที่ควรจะมีการผลักดันตั้ง

“คณะกรรมการวาระแห่งชาติ” ขึ้นมา โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกฯ ขึ้นมานั่งแท่นบัญชาการ สั่งการให้ทุกกระทรวงมาช่วยกัน เพราะลำพังกรมปศุสัตว์หน่วยงานเดียว เอาไม่อยู่แน่ ! ชัดเจนที่สุดตอนนี้ กรมปศุสัตว์ได้โยนภาระอันหนักอึ้งมาให้ผู้เลี้ยงรายใหญ่ต้องช่วยกัน “ลงขัน” จ่ายเงินให้ผู้เลี้ยงรายย่อย ซึ่งวันนี้กำลังกลายเป็นประเด็น “ไม่ลงรอย” กันในวงการ

สถานการณ์ร้อนระอุที่ จ.เชียงราย ได้สร้างปมร้าวลึก เมื่อเงิน “กองทุน” สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือกว่า 3 ล้านบาท หมดยุติ และ “สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ” มีเงินกองทุนอยู่น้อยนิด เพราะ 6 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแต่ละภาคต่างจัดตั้ง “กองทุน” ของตัวเองขึ้นมาเพื่อเตรียมการรับมือไม่ให้โรคเข้ามาใน

บ้านของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงาม จึงเป็นที่มาให้กรมปศุสัตว์เรียกประชุมสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติด่วน “มีมติ” ให้ตั้งเงินเข้ามารวมเป็น “กองกลางกองทุนเดียว” โดยไม่มีการเชิญสมาคมแต่ละภาคมาร่วมประชุม ทำให้หลายภาค “ไม่เห็นด้วย”

“ผู้เลี้ยงแต่ละภาคเข้าใจว่า ปัญหาที่จ.เชียงราย ทุกคนต้องช่วยกัน ไม่ได้ปล่อยให้ผู้เลี้ยงสุกรในภาคเหนือโดดเดี่ยว แต่เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานของนายกสมาคม และกรรมการบางส่วนในหลาย ๆ เรื่องที่ทำงานล่าช้า และการใช้เงินกองทุนที่ผ่านมาไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน”

เบื้องต้นเมื่อยังไม่สามารถตกลงกันได้ กรมปศุสัตว์จึงคัดเลือก “แกม บังคับ” ให้ 51 บริษัทใหญ่ที่เลี้ยงสุกรจำนวนมากนำเงินที่บริจาคไป มาไว้ที่ “กองกลาง” เพื่อนำไปใช้ที่ จ.เชียงราย ก่อน นำร่องโดย CPF 5 ล้านบาท, เบทาโกร 2 ล้านบาท, ไทยฟู้ด 1.9 ล้านบาท, VPF 660,000 บาท, แผลมทอง 400,000 บาท นอกจากนี้ สมาคมผู้เลี้ยงแต่ละภาคได้ส่งเงินสมทบรวมเข้ามา เบื้องต้นทยอยเข้ามาประมาณ 11 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ความมอลหม่านในวงการผู้เลี้ยงสุกร ท่ามกลางฝุ่นตลบที่จังหวัดเชียงราย ไม่ได้ทำให้ “นักการเมือง” ที่เรียกตัวเองว่า เป็น “ตัวแทนของประชาชน” รู้ร้อนรู้หนาว เมื่อ “โรค ASF ไม่ติดคนตาย” แต่หารู้ไม่ว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยกำลัง “ล้มสลายตายทั้งเป็น” และไม่มีโอกาสกลับมาเลี้ยงสุกรได้อีกใน 2 ปีข้างหน้า

หลายคนในวงการหมูสะท้อนว่า “ในวิกฤตที่ผู้เลี้ยงรายใหญ่ช่วยกันลงขันกำจัดโรค แต่ถ้ามองอีกมุม อาจเป็นโอกาสให้ผู้เลี้ยงรายใหญ่ที่อยากกำจัดผู้เลี้ยงรายย่อย 2 แสนรายให้หมดไป... ได้สมใจกันก็คราวนี้เอง...”...น่าเศร้าใจยิ่งนัก ประเทศไทย !

อ.ส.ค.รณรงค์กระตุ้นผู้บริโภคดื่มนม วันดื่มนมโลก (World Milk Day) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “นมยังดื่ม ยิ่งดี”

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค นมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องในวันดื่มนมโลก (World Milk Day) โดยมีการรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนดื่มนมมากขึ้น และเป็นการสร้างการเติบโตในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์นมทั้งระบบ

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า อ.ส.ค. มีส่วนร่วมรณรงค์ในกิจกรรม “วันดื่มนมโลก (World Milk Day)” เป็นประจำทุกปี และเข้าร่วมจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกภายใต้คอนเซ็ปต์ “นมยังดื่ม ยิ่งดี” โดยมีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดกิจกรรมสำนักงาน อ.ส.ค. ทั้ง 5 ภาค ได้แก่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ณ สวนสัตว์เชียงใหม่, สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม ณ Thai-Denmark Milk Land สาขาพิษณุโลก, สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม ณ ตลาดต้นตาล, สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม ณ ฟายท์องเทียวเชิงเกษตร, และสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม ณ หน้าอำเภอเมืองปราณบุรี นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังร่วมมือกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานเอกชน โดยร่วมจัดกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆ กับร้านนม Thai-Denmark Milk Land , Milk Shop สาขาที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ (พ.อ.ส.ค.) ยังกล่าวอีกว่า “นอกจากการจัดกิจกรรมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานเอกชนภายนอกแล้ว อ.ส.ค. ยังสนับสนุนส่งเสริมและให้ความร่วมมือรณรงค์การบริโภคนมภายในองค์กรของเราด้วย โดยแจกนมให้แก่พนักงาน อ.ส.ค. ทั้ง 5 สำนักงานภาค และสำนักงานกรุงเทพฯ เพื่อเป็นการรณรงค์จากภายในองค์กรออกสู่ภายนอก ทั้งการร่วมกิจกรรมกับร้าน Thai-Denmark Milk Land และ Milk Shop และหน่วยงานอื่นๆ ก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคนมมากขึ้น และตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ ในการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยการดื่มนม



การรณรงค์การดื่มนมยังช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่อาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทยรวมถึงสหกรณ์โคนมทั่วประเทศทุกภูมิภาค ให้มีความเติบโตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอีกด้วย”

ทั้งนี้ การส่งเสริมการบริโภคนมในประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตั้งเป้าหมายการบริโภคนมของคนไทยในปัจจุบันให้เพิ่มสูงขึ้น จากปัจจุบันคนไทยดื่มนม 18 ลิตร/คน/ปี เพิ่มขึ้นเป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2564 ซึ่งดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ โครงการรณรงค์บริโภคนมในสถาบันการศึกษา เป็นต้น โดย อ.ส.ค. ได้เปิดร้าน Milk Shop ในสถาบันการศึกษาแล้วหลายแห่งและจะกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค เพื่อรณรงค์การบริโภคนมให้เพิ่มขึ้นในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา สำหรับร้าน Thai-Denmark Milk Land คาเฟ่ นม ที่เปิดภายนอกสถาบันการศึกษา สำหรับบุคคลทั่วไปให้เข้าถึงร้านนมคุณภาพดี เป็นนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง จากฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ที่เป็นผลผลิตมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์โคนมไทยให้ยั่งยืนสืบไป ■

เกษตรออนไลน์ รวยได้ ง่ายนิดเดียว!



บรรยากาศงานสัมมนา “เกษตรออนไลน์ รวยได้ ง่ายนิดเดียว” นำเคล็ดลับการทำกรเกษตรยุคใหม่ พร้อมแนะนำสู่ทางการขายสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องกระแสด โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา โดยมี คุณนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ “การทำกรเกษตรยุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน” และ คุณศุภกรวิบูลย์ ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวปาฐกถาพิเศษ “จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับการสนับสนุนเกษตรยุคใหม่” พร้อมด้วยวิทยากรชั้นนำให้ความรู้แบบครบถ้วน



วิชรภรณ์ เวชกุล
รองประธานกรรมการบริหาร สยามธุรกิจฯ



ศุภกรวิบูลย์ ปิ่นนิกร
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 20,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 21 - ศุกร์ 27 กันยายน 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 1758

Col.Inch: 107.19 Ad Value: 96,471

หัวข้อข่าว: เกษตรออนไลน์ รวยได้ ง่ายนิดเดียว!

หน้า: 3(บนขวา)

PRValue (x3): 289,413

คลิป: สีสี่



ร่วมสนับสนุนโดย





จีนเปิดประมูลเนื้อหมูสำรอง

ปักกิ่ง (รอยเตอร์/บีบีซี นิวส์) - กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดประมูลเนื้อหมูสำรอง หวังลดผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาด ก่อนที่จะถึงช่วงหยุดยาวเนื่องในวันชาติต้นเดือนหน้า

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า บริษัทของรัฐที่ดูแลเรื่องเนื้อหมูสำรองได้เปิดประมูลเนื้อหมูแช่แข็งนำเข้าจากเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐ และอังกฤษ ทั้งหมด 10,000 ตัน จำกัดให้แก่อุปสงค์ได้รายละเอียด 300 ตันเท่านั้น เป็นการประกาศก่อนที่จีนจะเข้าสู่ช่วงหยุดยาว 1 สัปดาห์ เนื่องในวันก่อตั้งประเทศครบ 70 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งจะมีการฉลองและรับประทานอาหารมากกว่าปกติทางการจีนพยายามลดผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดที่ทำให้ต้อง

กำจัดสุกรไปแล้ว 1.1 ล้านตัว ราคาเนื้อหมูที่เป็นอาหารหลักของชาวจีนปรับขึ้นถึงร้อยละ 46.7 ต่อปี เมื่อเดือนสิงหาคม เป็นเหตุให้ทางการต้องนำเข้าเนื้อหมูสำรองเชิงยุทธศาสตร์เข้าสู่ตลาด

นักวิเคราะห์คาดว่า ตัวเลขสุกรที่ถูกกำจัดเพื่อควบคุมการระบาดแท้จริงแล้วมากกว่าตัวเลขทางการ เพราะข้อมูลรัฐบาลระบุว่า ช่วงครึ่งแรกปีนี้มีสุกรทั้งหมด 347.6 ล้านตัว ลดลงร้อยละ 60 จากช่วงเดียวกันปีก่อน นอกจากนี้ จีนยังได้ยกเว้นเนื้อหมูออกจากรายการสินค้านำเข้าจากสหรัฐที่จะถูกเก็บภาษีเพิ่มด้วย

ด้านกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า ผลการตรวจเลือดหมูที่เลี้ยงไว้หลังบ้านหลายแห่งของเมืองเกซอนซิตี ในกรุงมะนิลา พบว่า มีเชื้ออหิวาต์แอฟริกา

ในสุกร และกำลังเฝ้าจับตาดูในเขตอื่นๆ อย่างใกล้ชิด แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆ ด้านนายกเทศมนตรีเมืองเกซอนซิตีกล่าวว่า เชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรอาจมาจากหมูตายที่พบในคลองและแม่น้ำใกล้เคียงฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นผู้บริโภคนเนื้อหมูรายใหญ่อันดับ 10 ของโลก และเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่อันดับ 7 ประกาศพบการระบาดของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา หลังพบการตายของหมูและกำจัดหมูไปกว่า 7,000 ตัว ในจังหวัดริซัล ทางตะวันออกของกรุงมะนิลา

โลโก้น้ำมัน ใครขวางแบน 3 สารพิษ

แม้กระแสการเรียกร้องให้แบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต จะแรงขึ้นเรื่อยๆ โดนเฉพาะอย่างยิ่งการออกมาขานรับของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และล่าสุดนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ก็สนับสนุนให้มีการแบนเช่นกัน แต่ก็ยังดูเหมือนว่า การยกเลิกหรือห้ามใช้สารพิษทั้ง 3 ชนิดก็ยังไม่มีความคืบหน้า

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ได้ไล่เรียงลำดับเวลา เพื่อให้เห็นว่าปัญหาที่ยังแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดไม่สำเร็จนั้นอยู่ที่ใคร ดังนี้

5 เมษายน 2560 คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติให้ดำเนินการออกประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช “พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส” โดยยุติการนำเข้าภายในเดือนธันวาคม 2561 และยุติการใช้ทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2562 และจำกัดการใช้ไกลโฟเซตอย่างเข้มงวด โดยห้ามใช้ในพื้นที่ต้นน้ำ แหล่งน้ำ พื้นที่สาธารณะ และชุมชน โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาล

11 กันยายน 2560 ภาคประชาชนรวมตัวกันในนาม “เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง” เพื่อเคลื่อนไหวสนับสนุนมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และกระทรวงสาธารณสุข

12 กันยายน 2560 กรมวิชาการเกษตรแถลงข่าวเห็นด้วยกับการจำกัดการใช้ไกลโฟเซต แต่สำหรับสารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส กรมฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัยจึงเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้คำปรึกษาด้านข้อกังวลสุขภาพของมนุษย์

19 พฤศจิกายน 2560 ปรากฏข่าวกรมวิชาการเกษตรต่อทะเบียนพาราควอตให้กับบริษัทชินเจนทา เอเลฟองค์ ดาว อโกรไซแอนส์ไปอีก 6 ปีตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม โดยอ้างว่าหากล่าช้าจะทำให้ภาคเอกชนเสียหาย และรัฐอาจถูกฟ้องได้

3 มกราคม 2561 นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูล และผลกระทบของพาราควอต และรายงานโดยเร็ว

4 มกราคม 2561 นายชินนิต์ เจียรนวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี กรุ๊ป) ให้สัมภาษณ์พร้อมยกเลิกการ

ขายหากพบพาราควอต คลอร์ไพริฟอสตกค้างในดิน

25 มกราคม 2561 สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย (Thai-PAN) ระบุว่า เป็นองค์การรับหน้าของสมาคมผู้ค้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช) แถลงข่าวคัดค้านการแบนพาราควอต และคุกคามนักวิชาการจาก ม.นเรศวรผู้เปิดเผยข้อมูลพบพาราควอตตกค้างในสิ่งแวดล้อมให้ลาออกจากการเป็นอาจารย์

15 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงสาธารณสุขประชุมหารือเรื่องพาราควอต และผลกระทบจากการใช้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ประชุมยืนยันตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ให้ยกเลิกการใช้ภายในเดือนธันวาคม 2562

23 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติไม่ยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 รายการ โดยให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการร่างแผนการจำกัดการใช้สารทั้ง 3 ชนิด

5 มิถุนายน 2561 ตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์การ ชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล และยื่นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยตั้งข้อสังเกตต่อกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย และการทำงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตรายฯ พร้อมทั้งเรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายทบทวนมติ และพิจารณายกเลิกพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ในเดือนธันวาคม 2562

16 กรกฎาคม 2561 นายกรัฐมนตรีสั่งนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีหน้าที่หลักในการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทางวิชาการชุดใหม่ เพื่อเสนอต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัด และติดตามการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานผลต่อสำนักนายกรัฐมนตรี

23 พฤศจิกายน 2561 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกการใช้พาราควอตภายใน 1 ปี ก่อนยกเลิกให้มีการจำกัดการใช้ สร้างการรับรู้กับประชาชน และพัฒนาวิธีการทดแทน และเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันหลังจากได้รับหนังสือ และให้พัฒนาสารชีวภัณฑ์หรือวิธีการอื่นที่ปลอดภัยกว่าให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

15 มกราคม 2562 คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติทบทวนการควบคุมพาราควอตจากข้อมูลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยจะมีการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน



14 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิจิณ โสติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติ 16 ต่อ 5 เสียงสนับสนุนให้มีการใช้สารพาราควอต ส่วนที่เหลืออีก 5 เสียงงดออกเสียง โดยเสียงส่วนใหญ่ให้ยื่นตามมติเดิมที่ระบุว่า ยังไม่มีการยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายพาราควอตตามเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 โดยให้ใช้เฉพาะ 6 พืช ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และไม้ผลที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น ทั้งนี้ระหว่างนี้ให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการตามมาตรการ 5 ข้อที่เสนอมา อาทิ ทำโครงการศึกษาวิจัยเพื่อลดการใช้สารเคมี และหาวิธีทดแทนการใช้สารเคมี รวมทั้งศึกษาผลกระทบของสารที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิต และผู้บริโภค จัดอบรมให้ความรู้โครงการนำร่องทดสอบหลักสูตรผู้พ่นสารพาราควอตเพื่อกำจัดวัชพืช คาดจะมีความชัดเจนภายใน 2 ปีว่าประเทศไทยจะเลิกหรือไม่เลิกใช้สารดังกล่าว

9 สิงหาคม 2562 นางสาวมณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ำต้องยกเลิกสารเคมีกำจัดศัตรูพืชความเสี่ยงสูง 3 ชนิดให้ได้ก่อนสิ้นปี พร้อมสั่งกรมวิชาการเกษตรชะลอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอนุญาตหรือต่อทะเบียนทั้งหมด เพื่อพิจารณาพบทวนใหม่ ลั่นเห็นพ้องรวม.สธ.แล้ว ยกเลิกแน่

13 สิงหาคม 2562 นายอนันท์ ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เห็นด้วยกับ น.ส.มณัญญา และยืนยันไม่สนับสนุนการใช้สารพิษดังกล่าวไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม ส่วนที่มีการอ้างว่า ยังยกเลิกสารข้างต้นไม่ได้

เพราะไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่เพียงพอว่า สารดังกล่าวมีอันตรายต่อสุขภาพ ขอถามกลับว่า ต้องรอให้มีคนตายก่อนหรืออย่างไร 3 กันยายน 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรวม.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ไม่เห็นด้วยกับการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร เข้าใจถึงเหตุผล หลักการ และความเป็นที่ที่จะต้องลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตรให้ได้โดยเร็ว และได้รับรายงานจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่า ให้กระทรวงเกษตรฯ ไปหาสารเคมีที่จะนำมาใช้ทดแทนสารเคมี 3 ชนิดดังกล่าวให้ได้ก่อน โดยต้องมองในหลายมิติ และต้องพิจารณาพร้อมกันทั้งฝ่ายรัฐ ผู้บริโภค และเกษตรกรว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆ

13 กันยายน 2562 สภาผู้แทนราษฎรลงมติด้วยเสียง 399 ต่อ 0 เสียง ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตร โดยส.ส.จากทุกพรรคล้วนอภิปรายไปในแนวทางเดียวกันเรียกร้องให้มีการยกเลิกการใช้สารเคมีที่มีความเสี่ยงสูง

- ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศเพื่อปรับระดับการควบคุมพาราควอต ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 หรือห้ามนำเข้าหรือห้ามนำจำหน่าย ห้ามมีไว้ในครอบครอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากเห็นว่าปัญหาการใช้สารเคมีพาราควอตยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง มีการใช้อย่างเสรีโดยยังไม่มีมาตรการควบคุมการใช้ในภาคการเกษตรทำให้ผู้ใช้ขาดความระวังหรือป้องกันการใช้ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม เสี่ยงต่อชีวิต และ

ร่างกายของผู้ใช้ ทั้งนี้ หากหน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และให้ผู้ตรวจแจ้งให้ ป.ป.ช.ดำเนินการโดยให้ถือรายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นสำนวนในการสอบสวน

18 กันยายน 2562 คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสร้างความเข้าใจกับ 4 ภาคส่วน คือ รัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภค ถึงปัญหา วิธีการ และผลกระทบ ของสารเคมีดังกล่าว รวมถึงการหาสารหรือวิธีทดแทน โดยให้เวลาดำเนินการอีก 60 วัน โดยยืนยันว่า คณะกรรมการวัตถุอันตรายพร้อมยกเลิกการใช้สารเคมีเกษตรที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 3 ชนิด แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขมีสารทดแทน และสารทดแทนดังกล่าวต้องไม่กระทบกับเกษตรกร ทั้งเรื่องของราคา คุณภาพ รวมถึงความเป็นพิษ หรือ มีสารตัวใหม่ที่มีพิษเช่นกัน แต่จนถึงขณะนี้กรมวิชาการเกษตร ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ยืนยันว่า ยังไม่มีสารทดแทนใดๆ ■

'อนุทิน' เร่งหาข้อสรุปแบบ3สาร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวยืนยันในที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่า สธ.พร้อมสนับสนุนทุกเรื่องที่มีประโยชน์กับประชาชน ทั้งนี้ หลายคนอาจสงสัยว่าในส่วนของการจัดหาวัคซีน การผลิต การเก็บรักษา กิจกรรมต่างๆ อาจมีงบประมาณไม่เพียงพอ นั้น การันตีว่าที่ สุดแล้วจะหางบมาช่วยเหลือได้แน่นอน

“ขอให้สบายใจ กรณีแบบนี้เคยเกิดขึ้น เมื่อครั้งนายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ นำคณะเข้าหารือเรื่องงบกองทุนเฉพาะโรคถูกตัดไปให้สำนักงานประมาณ 600 ล้านบาท ที่สุดแล้วก็เรียกคืนมาจนเกือบครบ” นายอนุทินกล่าว และว่า สำหรับเรื่องสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นั้น ซึ่งเป็นสารพิษอันตรายนั้น เมื่อพิสูจน์แล้ว

ว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ย่อมเป็นหน้าที่ของ สธ.ต้องเดินหน้าจัดการ ล่าสุดคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้ประชุมเรื่องนี้ โดยได้นำหนังสือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไปหารือในที่ประชุมด้วย นายอนุทินกล่าวว่า สำหรับใจความในหนังสือดังกล่าวคือ นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่งาน กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการประชุม หรือ 4 ฝ่าย ให้ได้ข้อสรุปและมีแนวทางแก้ไข ปัญหาภายใน 60 วัน หลังจากนั้น รวมถึงการหาสารทดแทนสาร 3 ตัวเดิม คือ โกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ที่สำคัญนายกฯให้ ความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ เพราะเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนั้น เมื่อเกี่ยวข้องกับสุขภาพ จึงเป็นหน้าที่ของ สธ. จากนี้จะต้องทำงานในประเด็นเรื่องแบบสารพิษให้มากขึ้น

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/กทพ.

วันที่: เสาร์ 21 กันยายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10524

Col.Inch: 10.37

Ad Value: 11,407

หน้า: 6(ล่าง)

PRValue (x3): 34,221

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'หมอมหุ'ลุยโละ3สารพิษ60วันจบ

'หมอมหุ'ลุยโละ3สารพิษ60วันจบ

สธ. - เมื่อวันที่ 20 ก.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่า ขอให้คณะกรรมการ สายใจว่า สธ.พร้อมสนับสนุนทุกเรื่องที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ส่วนการจัดหา วัคซีน การผลิต การเก็บรักษา กิจกรรมต่างๆ อาจมีงบประมาณ ไม่เพียงพอ นั้น ขอการันตี ว่า ที่สุดแล้วจะหางบประมาณมาช่วยเหลือได้แน่นอน

ส่วนเรื่องสารพิษอันตราย เมื่อพิสูจน์แล้วว่าผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ย่อม เป็นหน้าที่ของ สธ.ต้องเดินหน้าจัดการ ล่าสุด คณะกรรมการวัคซีนอันตรายประชุมกัน โดย นำหนังสือของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาหารือ ซึ่งนายกฯ ให้กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เป็นแม่งาน กำหนดระยะเวลา 4 ฝ่ายพูดคุยให้ได้ข้อสรุปและแนวทาง แก้ไขภายใน 60 วันหลังจากนี้ รวมถึงการหาสารทดแทนสาร 3 ตัวเดิม คือ ไกลโฟเซต, คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต